
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๑ 
ครั้งที ่ ๒๕  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพุธที ่ ๕  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชมุใหญ่วุฒิสภา  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๕  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม  
และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสตูล  พรรคภูมิใจไทย  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
(นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายชลน่าน  ศรีแก้ว  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดน่าน  พรรคเพื่อไทย  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  (นายสันติ  
พร้อมพัฒน์)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายเรวัต  วิศรุตเวช  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเสรีรวมไทย  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
(นายสาธิต  ปิตุเตชะ)  เป็นผู้ตอบ 

จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน  
ในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์  ๔.๐  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เนื่องจากรัฐมนตรี 
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร  ในวันพุธที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑  

(ส าเนา) 
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๒. กระทู้ถาม  ของ  นายวิวัฒน์ชัย  โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดศรีสะเกษ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ปัญหาการใช้เส้นทางการสัญจร
เดินทางของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดมหาสารคาม  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  สถานการณ์ภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ถาม  นายกรัฐมนตร ี  

กระทู้ถามในล าดับที่  ๒ – ๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา)  เป็นผู้ตอบ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๔.๐๙ - ๑๕.๑๙  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ท าหน้าที่
ประธานในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  
ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายไกลก้อง  ไวทยการ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคอนาคตใหม่  เรื่อง  การพัฒนาข้าราชการในการท าหน้าที่   
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีระดับสูง  ที่เรียกว่า  Chief  Technology  Officer-CTO  
หรือ  Chief Information  Officer-CIO  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์)  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดสุพรรณบุรี  พรรคชาติไทยพัฒนา  เรื่อง  การวางแผนช่วยเหลือชาวนา
ที่ขาดแคลนน้ าปลูกข้าวในอีก  ๒  เดือนข้างหน้า  ส าหรับพื้นที่ทุ่งเจ้าเจ็ดบางยี่หน  
จังหวัดสุพรรณบุรี  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เนื่องจาก
รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้
ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพุธที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๑ - ๒  เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๒๐  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพุธที่  ๒๒  
มกราคม  ๒๕๖๓  
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๓. กระทู้ถาม  ของ  นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดสุพรรณบุรี  พรรคชาติไทยพัฒนา  เรื่อง  การจัดท าแผนการก่อสร้าง
ถนนทั่วประเทศ  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๑  
ครั้งที่  ๒๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพุธที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๓  ถาม  
นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ)  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดยะลา  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  มาตรฐานอาหารฮาลาล   ถาม  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุข  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือ
ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพุธที่  ๑๒  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคอนาคตใหม่  เรื่อง  โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาช่วงระหว่าง 
บางนา - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายทรงศักด์ิ  ทองศรี)  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ 

๖. กระทู้ถาม  ของ  นายพรเทพ  วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การแก้ปัญหาความเดือดร้อน  
ของชาวประมง  ๒๒  จังหวัด  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร  ในวันพุธที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้ง 
ให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง  ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๕  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันอังคารที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๓  ได้พิจารณาและรับทราบรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา  ๒๗๐  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  (เดือนกรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๖๒) 

ที่ประชุมรับทราบ    
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ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้น าระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  ขึ้นมาพิจารณาก่อน  
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  คือ 

๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๑) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายชัยชนะ  เดชเดโช  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นายกรณ์  จาติกวณิช 

๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดท าและติดตาม
การบริหารงบประมาณ  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๓) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายมณเฑียร  สงฆ์ประชา  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
พันต ารวจโท ไวพจน ์ อาภรณ์รัตน์ 

๓. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟู  
และพัฒนาเกษตรกร  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง   
(ในระเบียบวาระที่  ๗.๔) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายค าพอง  เทพาค า  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
พลโท พงศกร  รอดชมภู 

๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
ลุ่มน้ าทั้งระบบ  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๙๐  วัน  
นับตั้งแต่วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๒) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๙๐  วัน 

ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๑  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
จ านวน  ๓  ครั้ง  คือ 

ครั้งที่  ๒๐  วันพฤหัสบดีที่  ๕  กันยายน  ๒๕๖๒ 
ครั้งที่  ๒๑  วันพุธที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๒ 
ครั้งที่  ๒๒  วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๒ 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง  ๓  ครั้งดังกล่าว  
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ต่อมา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
ระเบียบวาระที่  ๕  เรือ่งที่ค้างพิจารณา  คอื  ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู ้แทนราษฎร
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาในเรื่องผลกระทบจากการประกาศใช้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๔๘)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประเด็น
การท าธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์   (e-Payment)  ซึ่ง  นายสิริพงศ์    
อังคสกุลเกียรติ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดศรีสะเกษ  พรรคภูมิใจไทย   
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑)  โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าญัตติท านองเดียวกนั
อีก  ๒  ฉบับ  ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  ซ่ึงที่ประชุมเห็นชอบ  คือ 

๑. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทยผ่านแพลตฟอร์ม 
ต่างประเทศ  ซึ่ง  นายภาสกร  เงินเจริญกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคเศรษฐกิจใหม่  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๔๓) 

๒. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหาผลกระทบการค้าตรงและการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์   
(e - Commerce)  ต่อเศรษฐกิจชุมชน  ซึ่ง  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  สมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดระยอง  พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๖.๕) 

เมื่อผู้เสนอญัตตทิั้ง  ๓  ฉบับ  ได้แถลงเหตุผล  ตามล าดับ  โดยมีรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  ที่ประชุม 
ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  จ านวน  ๒๕  คน  เพื่อพิจารณา  คณะกรรมาธิการฯ  
ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวขนิษฐา  สหเมธาพัฒน ์ ๒. นายรัฐชยุตม์  รุ่งจารพุนัธ ์
 ๓. นางสาวทิพานัน  ศิริชนะ ๔. นายสงกรานต์  จิตสุทธภิากร 
 ๕. นายธีรศานต ์ สหสัสพาศน์ ๖. นายชูวิทย์  พิทักษ์พรพลัลภ 
 ๗. นายณัฐวฒุิ  กองจันทรด์ ี  ๘. นายศรัณย์  ทิมสุวรรณ 
 ๙. นายจิรวัฒน์  ศิรพิานิชย์ ๑๐. นายธนวัฒน์  ศรสีุข 
 ๑๑. นางสาวนพสรัญ  วรรณศิริกุล ๑๒. นางสาววทันยา  วงษ์โอภาส ี
 ๑๓. นางสาวพัชรินทร์  ซ าศริิพงษ ์ ๑๔. นายดิสทัต  ค าประกอบ 
 ๑๕. นายสะถิระ  เผอืกประพันธุ ์ ๑๖. นางสาวนพวรรณ  หัวใจมั่น  



-  ๖  - 
 

 ๑๗. นายปกรณ์วุฒิ  อุดมพพิัฒน์สกุล ๑๘. นายสมชัย  อภวิัฒนพร 
 ๑๙. นายสทิธิพล  วิบูลย์ธนากุล ๒๐. นายอศัวิน  วิภศูิร ิ
 ๒๑. นายพสิิฐ  ลีอ้าธรรม ๒๒. นายชาดา  ไทยเศรษฐ ์
 ๒๓. นายสริิพงศ์  อังคสกุลเกียรติ ๒๔. นายพสิิษฐ์  คงสมพรต 
 ๒๕. พลเอก วิชิต  สาทรานนท์  
 ที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าว  
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา  ๙๐  วัน 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๓๖  นาฬิกา 
 
 

(นายสรศักดิ ์ เพียรเวช) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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